

Source :

โพสต์ทูเดย์

60067733

Date :

21 ก.พ. 2560

Page :

A1, A5

No :

## ลอยตัวน้ำตาลทรายต.ค.นี้

โพสต์ทูเดย์ - คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายที่จะนำไปสู่การลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเพื่ออิงราคาตลาดโลก เดือน ต.ค.นี้

A5

# กอน.ลอยตัวน้ำตาลทราย

อิงราคาตลาดโลกพร้อมเลิกโควตา เริ่มใช้เดือนต.ค.ตามมติกรม.

โพสต์ทูเดย์ - กอน.ประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลทรายตามตลาดโลก เริ่มเดือน ต.ค.นี้ พร้อมยกเลิกระบบโควตาที่กำหนดสำรองเพื่อความมั่นคงเพียงพอบริโภค

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ว่า กอน.เห็นชอบหลักการการปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายที่จะนำไปสู่การลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเพื่ออิงราคาตลาดโลกพร้อมยกเลิกระบบโควตาน้ำตาลทราย จากเดิมกำหนดโควตา ก. จำหน่ายในประเทศ โควตา ข. ส่งออกผ่านบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย (อนท.) และโควตา ค. ส่งออกโดยบริษัทเอกชน แต่จะกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายในประเทศไว้ดูแลผู้บริโภค (ฟู้ด ซีเคียวริตี้) เท่านั้น คาดว่า จะนำร่องปฏิบัติได้ในฤดูการผลิตหน้า หรือเดือน ต.ค.นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวไทยจะนำไปรายงานต่อบราซิลด้วย เพื่อยืนยันว่าไทยได้ดำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตามที่ได้ตกลงไว้ จากก่อนหน้าที่บราซิลได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) กล่าวหาไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งตัวแทนและทีมกฎหมายของไทยจะเดินทางไปยังบราซิลวันที่ 6-8 มี.ค.นี้ เพื่อให้ข้อมูลกับบราซิล

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า กอน.มีมติเห็นชอบในการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย โดยเป็นราคาอ้างอิงตลาดโลกที่จะนำเอาราคาตลาดโลกเฉลี่ยของเดือนที่ผ่านมา โดยนำมาคำนวณราคาหน้าโรงงานเพื่อกำหนดรายได้เข้าระบบต่อไป

สำหรับการกำหนดราคาขายปลีกเป็นหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ที่จะใช้กฎหมายในการดูแลไม่ให้อาเปรียบผู้บริโภค รวมถึงการยกเลิกให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเพื่อนำไปสู่การลอยตัว ซึ่งหากพิจารณาจากราคาตลาดโลกขณะนี้ ราคาน้ำตาลทรายที่จะนำไปสู่การลอยตัวจะใกล้เคียงกับปัจจุบัน ยกเว้นว่าน้ำตาลตลาดโลกพุ่งพรวดถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ยังเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วที่จะลอยตัวราคาน้ำตาล เพราะราคาใกล้เคียงกับปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ยังจะมีการเปิดให้มีการนำเข้าน้ำตาลทรายแบบเสรีเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาในประเทศสูงเกินไป ถ้าสูงก็จะมีกรนำเข้ามาถ่วงดุลได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบยกเลิกระบบการจัดสรรปริมาณน้ำตาลที่กำหนดโควตา ก. โควตา ข. และโควตา ค. แต่จะกำหนดฟู้ด ซีเคียวริตี้ไว้เพื่อไม่ให้ขาดแคลนในประเทศที่จะกำหนดไว้ช่วงตั้งแต่ปิดหีบจนนำไปสู่การเปิดหีบใหม่ โดยเน้นว่าแต่ละเดือนจะต้องมีน้ำตาลทราย ■